

กระทู้ถามที่ ๑๕๕ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง นโยบายของรัฐบาลต่อเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาพนายกรัฐมนตรี้ ดังต่อไปนี้

เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ได้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย และต่อต้านรัฐบาลเผด็จการที่มีพลเอก สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี จนนำไปสู่การใช้กำลังเจ้าหน้าที่ติดอาวุธเข้าปราบปรามและสลายการชุมนุมของประชาชนซึ่งมีผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมาก ถึงกับได้รับการขนานนามเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า “พฤษภาทมิฬ” บัดนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้ผ่านมารอบ ๕ ปีแล้ว จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลได้เร่งรัดติดตามความคืบหน้า ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ดังกล่าว และได้กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จเพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบไว้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือญาติหรือทายาทของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเปรียบได้กับทหารที่พลีชีพเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. รัฐบาลมีนโยบายที่จะบันทึกข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวในหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและจดจำประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนในครั้งนั้นหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

เปรมศักดิ์ เพียยุระ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคความหวังใหม่

จังหวัดขอนแก่น

คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๔๕ ร.

ของ นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง นโยบายของรัฐบาลต่อเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

ข้าพเจ้า พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ชี้แจงตอบกระทู้ถาม เรื่อง นโยบายของรัฐบาลต่อเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

คำตอบข้อ ๑ ขอเรียนว่า การสอบสวนข้อเท็จจริงในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ รัฐบาล โดยกระทรวงกลาโหมได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีการสอบสวนผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทหารระดับต่างๆ ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีจำนวนการสอบสวนทั้งหมด จำนวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วยสำนวนการสอบสวนเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ ชุดของคณะกรรมการสอบสวนกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธาน (จำนวน ๖๐๕ หน้า) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมกันของประชาชนระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ (จำนวน ๑๑๔ หน้า) และสำนวนการสอบสวนเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ (จำนวน ๘ หน้า) ซึ่งสำนวนการสอบสวนทั้ง ๓ ฉบับนั้น ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ประชาชนได้เข้าตรวจดูสำนวนการสอบสวนทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อติดตามผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ และรวบรวมเอกสารข้อมูลและรายงานการตรวจสอบหรือสอบสวนเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ เพื่อทำหน้าที่ติดตามผู้สูญหายและพิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ของทางราชการ และพิจารณาเสนอแนะหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะต่อเนื่องและต้องการความเป็นกลางในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ในหมู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ ฯ และโดยที่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเอกสารของทางราชการ

หลายหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงเลยมานาน จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาสักกระยะหนึ่งในการรวบรวมและกลั่นกรองก่อนที่จะเปิดเผยเอกสารหรือแถลงข่าว ให้สาธารณชนทราบ ขั้นตอนในขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้ขอให้ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จัดส่งเอกสารในเรื่องนี้ทั้งหมดให้และบันทึกปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ เพื่อสรุปและวางมาตรการในการทำงานต่อไป โดยจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

คำตอบข้อ ๒ ขอเรียนว่า ได้มีการให้ความช่วยเหลือหรือทนายทนายของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและเสนอแนะมาตรการช่วยเหลือผู้เสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ นอกจากนี้ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๑๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ คณะกรรมการฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เสียหาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ โดยในการดำเนินการได้เชิญคณะกรรมการญาติวีรชนฯ เข้าร่วมในการพิจารณาเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อประกอบการดำเนินการด้วย

คำตอบข้อ ๓ ขอเรียนว่า ในกรณีเหตุการณ์การชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและต่อต้านรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ หรือที่เรียกว่า “เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ” นั้น ฝ่ายบันทึกเหตุการณ์ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่แรกที่เกิดเหตุการณ์ จนกระทั่งเหตุการณ์สงบเรียบร้อย โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารและวารสาร เอกสารแถลงข่าวจากกระทรวงต่างๆ เอกสารจากสำนักข่าวไทย วิทยุสารประจำวันของกรมประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ภาพถ่ายเหตุการณ์ เก็บรักษาไว้เพื่อการค้นคว้าวิจัยของผู้มาใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งจากการรวบรวม เก็บรักษาเอกสาร “เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ” ของฝ่ายบันทึกเหตุการณ์หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร นับว่าได้รับการบันทึกด้วยหลักฐานข้อมูลไว้แล้วอย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องบันทึกเหตุการณ์จากหลักฐานทุกด้าน โดยไม่ชี้ชะตาระบุหรือตัดสินใจ แม้แต่ชำระเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายลงไป แต่สมควรให้หลักฐานต่างๆ แสดงความสำคัญโดยตนเอง ซึ่งทางราชการได้ดำเนินการไว้โดยครบถ้วนแล้ว

สำหรับในการจัดทำหลักสูตรการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการเป็นหน่วยงานดูแลการจัดทำหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในสื่อการเรียน การสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ดังนี้

๑. ในหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ทั้งในหนังสือเรียนวิชาบังคับแกน และหนังสือเรียนวิชาเลือกเสรี

๒. ในหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ อยู่ในหนังสือเรียนวิชาบังคับแกนและหนังสือเรียนวิชาเลือกเสรี เช่นเดียวกับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๓. ในหนังสือเสริมประสบการณ์ด้านสังคมศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ อยู่ในหนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย ระดับมัธยมศึกษา โดยมีเนื้อหาที่มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักถึงสิทธิและหน้าที่ มีความสำนึกทางการเมือง มีความสนใจและตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ในส่วนของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) กำหนดให้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไว้ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ หน่วยที่ ๑๐ การเมืองและการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ให้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตย การจัดทำหนังสือจึงพิจารณาถึงความเหมาะสม กับวุฒิภาวะ การเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรเนื้อหาของหนังสือเรียนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ซึ่งกล่าวถึงเฉพาะเรื่องอำนาจอธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของคนไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำหรับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต จะมีหน่วย “ข่าวเหตุการณ์วันสำคัญ” ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ตามความสนใจของผู้เรียน

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ รวมไปถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ของสังคมไทย ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีความรู้ความเข้าใจ ครูผู้สอนในแต่ละระดับการศึกษา พึงตระหนักต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะทางด้านการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศ ที่เด็กจะรับรู้ได้กว้างขวางหลายทางมากขึ้น อันจะมีผลกระทบต่อเจตคติของผู้เรียน ในระดับต่างๆ กัน ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงต้องเป็นไปในทางเดียวกันในการที่จะนำไปสู่สาระสำคัญของการสร้างเสริมเจตคติที่ดีให้ตระหนักและนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดต่อสังคมไทยโดยรวม ให้เป็นไปในทางสมานฉันท์ สร้างสรรค์ เข้าใจ ยอมรับ ความสามารถ ความแตกต่างของแต่ละคน และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งสังคม

นอกจากนี้ ในหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย เช่นเดียวกับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์การเมืองอื่นๆ ในหลักสูตรข้างต้น